



ที่ ศธ ๐๔๑๓๙/๖๒๗๗๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๐๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. ตัวอย่างการพิมพ์ประวัติเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) จำนวน ๑ ชุด
 ๔. แบบรายงานบัญชีผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการในสังกัด เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเสร็จทันตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการสำรวจ รวบรวม และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทาน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจำนวนที่กำหนด **ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานอย่างเคร่งครัดถึงคุณสมบัติและเกณฑ์ในการขอพระราชทานให้มียอดประกอบ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอดสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดสมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลั่นกรองในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราให้รัดกุมยิ่งขึ้นและ **ขอให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานอย่างช้า ภายในวันพุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓**

/อนึ่ง...

อนึ่ง สำหรับการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้รับทราบผลการพิจารณาแล้ว จะแจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ คำกิ่ง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางกณิกนันต์ พุทธิชัย
โทร ๐๔๒ - ๒๑๗ ๕๑๘ ๐๘๒ - ๘๔๐ ๔๖๓๔
ผู้ประสานงาน